



มูลนิธิสมเด็จย่านำขาเทียม ข้ามแดนช่วยคนพิการที่พม่า

มูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย นำขาเทียมชนิดีเข้าช่วยเหลือราษฎรชาวพม่า สนองพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าและชาวว่าที่พิการ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ เดินทางพร้อมสื่อมวลชนไทยข้ามพรมแดนแม่สายไปยังย่านชุมชนการค้าจ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า เพื่อนำขาเทียมในมูลนิธิสมเด็จย่า ไปช่วยเหลือผู้พิการในประเทศพม่า โดยมีคนพิการซึ่งเป็นราษฎรชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยว่าจำนวนกว่า 30 คน เดินทางเข้ารับบริการใส่ขาเทียมจากแพทย์และอาสาสมัครมูลนิธิขาเทียมของประเทศไทย หลังจากที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ซึ่งเป็นมูลนิธิที่สมเด็จย่าทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อพระราชทานชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ด้อยโอกาสเป็นครั้งแรก หลังจากที่สำรวจข้อมูลพบว่า มีราษฎรชาวพม่าที่พิการ โดยเฉพาะส่วนขา เนื่องจากเหยียบกับระเบิด ซึ่งมียอดผู้บาดเจ็บและพิการอยู่กว่า 300 คน

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นการระดมกำลังของแพทย์อาสาสมัครจากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 95 คน มาให้การช่วยเหลือชาวพม่า เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่มุ่งให้ความช่วยเหลือคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือชั้นวรรณะ โดยนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับพม่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรผู้พิการชาวพม่าให้สามารถกลับไปทำไร่ ทำสวน หรือ



รับจ้าง เพื่อช่วยเหลือเลี้ยงชีพตัวเองได้ โดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่พม่าเองกำลังมีการแก้ไขกันอยู่ โดยขาเทียมที่นำมาช่วยเป็นขาเทียมที่มีคุณภาพดีและราคาถูก เพราะทำจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดยาคุลท์ ที่มูลนิธิขาเทียมได้คัดค้านขึ้นจากเดิมที่ต้องซื้อจากต่างประเทศถึงคู่ละกว่า 30,000 บาท ขณะที่มูลนิธิขาเทียมสามารถผลิตได้เพียงคู่ละ 700 บาท สามารถใช้การได้เหมือนกันทุกประการ

สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ นอกจากช่วยเหลือด้วยการเป็นผู้หล่อและประดิษฐ์ขาเทียมจากแพทย์ของไทยแล้ว ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและมูลนิธิขาเทียมยังได้จัดทำวีดีโอทุกขั้นตอนของการทำ พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องมือการซ่อมขาเทียมให้แพทย์พม่า เพื่อนำไปช่วยเหลือคนพิการที่ยังหลงเหลืออยู่ หรือที่เกิดขึ้นใหม่ ตามโครงการช่วยเหลือระยะยาว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อบรมการทำขาเทียมให้ชาวพม่าเป็นระยะเวลา 3 เดือนด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้พิการที่เข้ารับมอบขาเทียมจากโครงการมูลนิธิสมเด็จย่าครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารว่าแดง ซึ่งเข้ามาประจำการคุ้มกันยาเสพติดบริเวณแนวเขตชายแดนประเทศพม่า แต่เกิดพลาดพลั้งเหยียบกับระเบิด จนต้องสูญเสียขาจำนวนกว่า 300 คน แต่ด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่อดตัด ประกอบกับโรงพยาบาลที่ท่าขี้เหล็ก ไม่สามารถรองรับปัญหาผู้พิการในจุดนี้ได้มากนัก ทำให้การพัฒนาบุคคลของผู้พิการเหล่านี้ให้สามารถดำรงชีวิตได้ โดยไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวในการค้ายาเสพติด ซึ่งถือเป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทางกรไทยโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้มีการไปเปิดโรงพยาบาลเมืองหย่องซ่า พื้นที่ค้ายาเสพติดกลุ่มว่าแดง เพื่อยกระดับชีวิตชาวว่า ให้เลิกผลิตยาเสพติดแล้วครั้งหนึ่งด้วย

เสริมศักดิ์ จรุงจรรยาวัฒน์